



COUNTY OF ORANGE – HEALTH CARE AGENCY

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông Báo Cấp Thời: March 19, 2024

Liên Lạc:

HCA Communications
HCAComm@ochca.com
(714) 834-2178

Kế Hoạch Cập Nhật của Đạo Luật Dịch Vụ Sức khỏe Tâm Thần cho Tài Khóa FY 2024-25 Có Sẵn để lấy Ý Kiến Công Chúng

(Santa Ana, CA) – Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi (BHS) trực thuộc Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) đã phát hành Kế Hoạch cập nhật của Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (MHSA) cho Tài Khóa FY 2024-25. Kế hoạch dự thảo được đăng tải và sẵn sàng cho công chúng xem xét [tại đây](#). Và sẽ đăng tải cho đến hết ngày 15 Tháng Tư, 2024.

Kế Hoạch OC's MHSA cập nhật bố trí những chương trình hiện tại và tương lai và ngân khoản phân phối cho tài khóa năm tới. Những chương trình sức khỏe tâm thần cung cấp theo Đạo Luật MHSA phù hợp với những kế hoạch chấp thuận địa phương quận hạt khai triển xuyên qua sự liên hệ rộng lớn với cộng đồng, bao gồm những đóng góp từ những người sử dụng các dịch vụ sức khỏe tâm thần và thân nhân gia đình của họ.

Phát động từ năm 2004, với sự thông qua của Đạo Luật 63, ngân khoản MHSA được cung cấp từ 1% lợi tức cá nhân của những người có hơn 1 triệu Mỹ Kim. Ngân khoản MHSA tạo cơ hội cho Tiểu Bang California cung cấp ngân khoản gia tăng để hỗ trợ cho các chương trình sức khỏe tâm thần của quận đặc biệt khuyến khích sự phục hồi, sức khỏe, và khả năng phục hồi cho những cư dân với những thách đố về sức khỏe tâm thần nghiêm trọng và gia đình của họ.

“Tầm nhìn của Nhóm BHS trực thuộc Cơ Quan HCA là cung cấp những dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi đầy phẩm chất cho cộng đồng chúng ta. Kế hoạch cập nhật MHSA này là hiện thân của tầm nhìn đó và phản ảnh con đường tổng hợp những dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi đầy phẩm chất tại Quận Cam.” **Bác Sĩ Veronica Kelley**, Giám Đốc Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi phát biểu.

Nhóm BHS của HCA sử dụng phương pháp của các phía liên quan toàn diện để khai triển những chương trình MHSA địa phương. Trung tâm đối với sự khai triển và thi hành của tất cả các chương trình là tập trung vào sự hợp tác của cộng đồng, năng lực văn hóa, và những dịch vụ nhắm vào người thụ hưởng và gia đình họ. Ưu tiên hóa dịch vụ cho những người không được phục vụ và thiếu sự phục vụ là trọng điểm, thêm vào đó đối với sức khỏe, sự phục hồi và khả năng phục hồi.

Để xem xét bản thảo Kế Hoạch Cập Nhật Thường Niên MHSA, xin vào:

<https://ochealthinfo.com/services-programs/mental-health-crisis-recovery/quality-services-compliance/mental-health-20>

Thời hạn 30 ngày Ý Kiến của Công Chúng sẽ chấm dứt vào **(buổi trưa) Ngày 15 Tháng Tư, 2024.**

Tiếp theo 30 ngày đăng tải, Hội Đồng Tư Vấn Sức Khỏe Hành Vi OC (BHAB) sẽ tổ chức một cuộc Điều Trần Công Cộng vào **ngày 24 Tháng Tư, 2024** tại Trung Tâm Cộng Đồng Westminster tại Phòng Cộng Đồng Miriam Warne Community Room, 14491 Beach Blvd. Suite B, Westminster 92683.

#